

## คมคิด คนเขียน รั้งงานไครมา?

**หึก** ปากกาเขียนไปตาม ๆ กัน ทำเอาใครหลายคนแทบจะ ต้อง **หาป้ายมงคลมาท้าว** หลังจากทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยเฉพาะ “สวนดุสิตโพล” ที่ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ทั้ง ส.ส.แบ่งเขต และ บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) รวม 500 คน หลังปิดหีบระบุว่า 1. เพื่อไทย (พท.) 173 คน 2. พลังประชารัฐ (พปชร.) 96 คน 3. ประชาธิปัตย์ (ปชป.) 88 คน 4. อนาคตใหม่ (อนค.) 49 คน 5. ภูมิใจไทย (ภท.) 40 คน

เช่นเดียวกับการสำรวจความคิดเห็นหน้าคูหาเลือกตั้ง “**เด็กซิทโพล**” อ้างผลของสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า พท. ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน **มากที่สุด 163** ที่นั่ง รองลงมาเป็น พปชร. ที่เป็นพรรคตัวแทนของทหาร ได้ที่นั่ง 96 ที่นั่ง

ยังได้เห็นท่าที นักวิชาการ และ สื่อบางสำนัก ที่นำสองโพลดังกล่าวออกมาวิเคราะห์ในเชิงนำ **แล้วรู้สึกอดสู** กับพฤติกรรมครั้งนี้ไม่ได้ บางคนเป็นถึง อาจารย์มหาวิทยาลัยเก่าแก่ แต่กลับทำตัวเหมือนเป็น ทาสระบอบทักษิณ เผลอคิดไปว่า งานนี้สงสัยมีใบสั่งนักการเมือง หวังช่วยสร้างกระแสให้ พท. ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจนหลังลิ้มข้อมูเท็จจริงไปว่า เป็นเพียงการทำผลสำรวจล่วงหน้า

ผู้สื่อข่าววิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ “**กรุงเทพโพล**” ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “**ผลสำรวจคาดการณ์เลือกตั้ง 62**”

โดยเป็นการสำรวจจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพล โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling และใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์ จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ไหนไปลูกกันซิว่า ... เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านตั้งใจจะเลือก ผู้สมัครจากพรรคใดมาบริหารประเทศ” ผลระบุว่า เลือก พรรค พปชร. 25.9% พท. 25.6% อนค. 20.5% ปชป. 15.1%

และ ภท. 2.6% ต้องบอกว่า บทสรุปที่เกิดขึ้น ใกล้เคียงความจริงที่สุด งานนี้เลยอยากฝากเตือน “**นายสุชุม เถลยทรัพย์**” ในฐานะที่ดูแลสวนดุสิตโพล อยากรจะรับใช้นักการเมืองหรือนายทุนคนไหนก็ทำไป **แต่อย่านำโพลไปปรับใช้ใคร** การใช้ชื่อสถาบันการศึกษา มาจัดทำผลสำรวจหรือสอบถามความคิดเห็นในเรื่องราวต่าง ๆ นั้น ความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ก็ต้องบอกกันตรง ๆ ว่า ในแวดวงคนติดตามข่าวสารการเมือง ต้องบอกตรง ๆ ว่า ชื่อเสียงสวนดุสิตโพลระยะหลัง ๆ มีกลิ่นเหม็นจริง ๆ

แม้กระทั่งข่าวคราว ๆ ที่มีนักการเมือง ว่าจ้างนักกรโฆษเชี่ยลไว้คอยใส่ร้ายทำลายฝ่ายตรงข้าม ด้วยถ้อยคำหาบ ๆ คาย ๆ ล่าสุดเห็นปลุกระดมกันในโลกออนไลน์ **ต้องการให้ถอดถอน กต. คงไม่พอใจผลการเลือกตั้งที่ออกมา** ผมเห็นว่าเป็นก็เหมือนกัน ถ้าคิดว่าองค์กรอิสระทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ก็เสนอให้ตรวจสอบไปเลย **อย่าใช้วิธีสกปรกมาทำลายกัน**

เดี๋ยวนี้คนไทยไม่ได้โง่ “**ไม่ใช่ให้ใครหลอกใช้ มาจูงจนูกได้**” ง่าย ๆ ยิ่งไล่ดูอยู่เบื้องหลังนักกรโฆษเบอร์ มีข่าวว่า **เป็นนักการเมืองใหญ่** มีเครือข่ายทั้งนักวิชาการ นักเคลื่อนไหว นักศึกษาบางกลุ่ม ที่ใช้เงินซื้อได้ เคยมีผลงานทำเว็บที่นำเสนอเรื่องราวที่อ่อนไหว แต่ผมเชื่อว่า **คนที่ไม่หวังดีกับชาติบ้านเมือง** อีกไม่นานก็ถูกเปิดโปง พุดถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ ทำให้คิดถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อ 6 วันที่ 23 มีนาคม เวลาประมาณ 22.45 น. โทรศัพท์รวมการเฉพาะกิจเผยแพร่ ประกาศสำนักพระราชวัง มีใจความว่า **สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร** ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2512 ความตอนหนึ่งว่า

“ขอให้ทราบถึงสิ่งสำคัญในการปกครองไว้ว่าในบ้านเมืองนั้น **มีทั้งคนดีและคนไม่ดี** ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปึกคึก สุข เรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่ **การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง** และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

...ขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม **ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ.**

“**เขื่อนขันธ์**”